



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 26 มิถุนายน 2561

เรื่อง	สื่อ
1. สศก.ส่งชุดเฉพาะกิจ19 ทีมปูพรม ลุยพื้นที่ทั่วประเทศ...	แนวหน้า
2. ดันมาตรการช่วยเหลือชาวนา	โพสต์ทูเดย์
3. สศก.แจกราคาสินค้าเกษตรช่วง 5 เดือนแรก ข้าวราคาพุ่งกว่าปีก่อน 60%	มติชน
4. กรมส่งเสริมฯชี้สหกรณ์จังหวัด ติดตามใช้งบ'ไทยนิยมยั่งยืน'	มติชน
5. เตือนเกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนด่วน หวั่นไม่ได้รับช่วยเหลือจากภาครัฐ	ผู้จัดการรายวัน
6. กรรมการ'น้ำมันพืชไทย'ซื้อหุ้น	กรุงเทพธุรกิจ
7. คุมเข้มคุณภาพ 'นมโรงเรียน'	เดลินิวส์
8. กรมหม่อนไหมรุกขับเคลื่อน ยกระดับอุตสาหกรรมครบวงจร	เดลินิวส์
9. พาณิชย์ถกปมสงครามการค้า ลุยทำข้อมูลแจ้งสหรัฐ ชายแดนศึกส่งออกพุ่ง	ไทยโพสต์
10. 'บิ๊กตู'สั่งรง.เพิ่มอาชีพให้'แรงงานเวียดนาม'	พิมพ์ไทย
11. ดันส่งออกกุ้งไปจีนแทนตลาดสหรัฐ	กรุงเทพธุรกิจ
12. รายงานพิเศษ: ศพก. แหล่งเรียนรู้สู่ความสำเร็จ สร้างความเข้มแข็งเกษตรกรไทย	ข่าวสด



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

หัวข้อ : สศก.ส่งชุดเฉพาะกิจ19ทีมปูพรม ลุยพื้นที่ทั่วประเทศตรวจสอบ ผลโครงการไทยนิยม...

วันที่ : อังคาร 26 มิถุนายน 2561

ฉบับที่ : 13576 หน้า : 8(บน)

สศก.ส่งชุดเฉพาะกิจ19ทีมปูพรม

■ ลุยพื้นที่ทั่วประเทศตรวจสอบ ■ ผลโครงการ'ไทยนิยม ยั่งยืน'

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรฯได้ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน จำนวน 2 แผนงาน รวม 22 โครงการงบประมาณ 24,993 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างภาคการเกษตร ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ซึ่งมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผล โดยมี นางอัญชญา ตราไชย รองเลขาธิการ สศก. เป็นประธาน เพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

ในการนี้ สศก. ได้จัดทีมประเมินผลออกเป็น 19 ทีม สำหรับการปฏิบัติงานลงพื้นที่สำรวจข้อมูลติดตามประเมินผล โดยกำหนดไว้ 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 10-30 มิถุนายน 2561 และจัดทำรายงานเดือนกรกฎาคม 2561 และช่วงที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2561 และจัดทำรายงานเดือนกันยายน 2561 โดยกำหนดประเด็นการ

ติดตามประเมินผล 7 ด้าน ได้แก่ 1.การรับรู้รับทราบโครงการ 2.การได้รับสนับสนุน ช่วยเหลือหรือจ้างงานจากโครงการ 3.การได้รณรงค์ความรู้จากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4.การนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในพื้นที่ของเกษตรกร 5.การได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานของโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น การลดต้นทุนการผลิต ปริมาณผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น 6.การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และ 7.ระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการในด้านต่างๆ

ทั้งนี้ ทีมประเมินผลทั้ง 19 ทีม จะได้จัดทำแผนปฏิบัติงานลงพื้นที่ และประสานหน่วยงานรับผิดชอบโครงการในระดับพื้นที่เพื่อร่วมในการติดตามประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ เสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ เพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้สำเร็จลุล่วง เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรทั่วประเทศต่อไป



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์โพสทูเดย์

หัวข้อ : ดันมาตรการช่วยเหลือชาวนา

วันที่ : อังคาร 26 มิถุนายน 2561

ฉบับที่ : 5619 หน้า : A5(บนซ้าย)

ดันมาตรการช่วยเหลือชาวนา

โพสทูเดย์- พาณิชย์ขงมาตรการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวปี 2561/2562 เสนอ นบข. 11 ก.ค.นี้ เร่งเกษตรกรขึ้นทะเบียน ห่วงไม่ได้รับสิทธิ

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร รมช. พาณิชย์ เปิดเผยว่า วันที่ 11 ก.ค. 2561 กระทรวงพาณิชย์จะเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2561/2562 ต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณา ดังนั้นเกษตรกรเพาะปลูกข้าวที่มีอยู่ประมาณ 4 ล้านครัวเรือน ให้รีบแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังจากทำการเพาะปลูกข้าวแล้ว 15 วัน และไม่เกิน 60 วัน เพื่อให้สามารถยังคงได้รับสิทธิในการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ

“ปีที่แล้วมีเกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียน 4 ล้านครัวเรือน แต่ปีนี้เพิ่งแจ้งขึ้นทะเบียนไปแค่ 5.4 แสนครัวเรือน ซึ่งถือว่าน้อยมาก และภาครัฐไม่รู้ว่าจะเกษตรกรปลูกข้าวอะไร ไปบ้าง ปลูกที่ไหน ทำให้ไม่สามารถวางแผนการช่วยเหลือได้ถูกต้อง จึงขอให้เกษตรกรที่ปลูกลงมือปลูกข้าวแล้วให้รีบไปแจ้งขึ้นทะเบียนกับเกษตรกรอำเภอ หรือเกษตรกรจังหวัดโดยด่วน เพราะถ้าไม่แจ้งเวลามีมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐออกมาจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ซึ่งเกษตรกรจะเสียประโยชน์เอง” น.ส.ชุติมา กล่าว

สำหรับมาตรการที่จะเสนอ นบข. ส่วนใหญ่เป็นมาตรการที่คล้ายกับปีการผลิต 2560/2561 เช่น การช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว

ให้เกษตรกรไร่ละ 1,200 บาท รายละไม่เกิน 10 ไร่ หรือไม่เกิน 1.2 หมื่นบาท ลินเชื้อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี โดยจะได้ค่าเก็บรักษาข้าวเปลือกตันละ 1,500 บาท ลินเชื้อให้สถาบันเกษตรกร เพื่อรวบรวมหรือแปรรูปข้าวชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการในการเก็บสต็อก การจัดตลาดนัดข้าวเปลือก การเชื่อมโยงตลาดข้าว เป็นต้น และจะมีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม เช่น การให้ลินเชื้อเกษตรกรเพื่อสร้างยุ้งฉาง

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า ภาพรวมรายได้ของเกษตรกรซึ่งวัดจากดัชนีรายได้เกษตรกรเดือน พ.ค. 2561 พบว่าเพิ่มขึ้น 10.34% ■



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์มติชน

หัวข้อ : สศก.แจงราคาสินค้าเกษตรช่วง 5 เดือนแรก ข้าวราคาพุ่งกว่าปีก่อน 60% ยางพาราและสับปะ...

วันที่ : อังคาร 26 มิถุนายน 2561

ฉบับที่ : 14716 หน้า : 7(ล่างขวา)

สศก.แจงราคาสินค้าเกษตรช่วง 5 เดือนแรก ข้าวราคาพุ่งกว่าปีก่อน 60% ยางพาราและสับปะรด ราคาตก คาดทิศทางช่วงครึ่งปีหลังดีตัวสูงขึ้นแน่

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงสถานการณ์

ราคาสินค้าข้าว ยางพารา และสับปะรด ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.-พ.ค.61) ว่า ราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้ปี 2561 มีทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปี 2560 โดยในช่วง 5 เดือนแรก ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาเฉลี่ยตันละ 14,743 บาท สูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เฉลี่ยตันละ 9,207 บาท หรือสูงขึ้น 60.13% เนื่องจากปริมาณข้าวหอมมะลิออกสู่ตลาดลดลงจากผลกระทบของอุทกภัยในช่วงกลางปี 60 ในขณะที่ข้าวเปลือกเจ้า ราคาเฉลี่ยตันละ 7,781 บาท สูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เฉลี่ยตันละ 7,514 บาท สูงขึ้น 3.55% เนื่องจากมีคำสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เช่น แอฟริกา อินเดีย เอเชีย และอเมริกา เป็นต้น ยางพารา ราคาเกษตรกรขายได้ปี 2561 ปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่จะมีทิศทางดีขึ้น

ในช่วงครึ่งหลังของปี โดย 5 เดือนแรก ราคายางแผ่นดิบชั้น 3 กก.ละ 43.56 บาท ราคายางสด กก.ละ 41.46 บาท และยางก้อนถ้วยละ กก.ละ 20.28 บาท ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาลดลง 38.61% , 36.42% และ 39.15% ตามลำดับ ซึ่งปัจจัยที่ทำให้ราคายางพาราปรับตัวลดลง ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของปริมาณสต็อกยางในประเทศ ผู้ใช้ยางรายใหญ่อพยพ การแข็งค่าของเงินบาท รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศผู้ใช้ยางที่นำเข้ายางพาราจากไทย ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ราคายางพาราปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม คาดว่าแนวโน้มราคายางช่วงครึ่งหลังของปีนี้มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการในประเทศยังคงมีความต้องการใช้ยางพารา ประกอบกับมาตรการ/โครงการภาครัฐที่สนับสนุนทั้งเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการได้ดำเนินอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปริมาณสต็อกยางของจีน (ชิงเต่า) ปรับตัวลดลง ส่วนสับปะรด ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย

5 เดือนแรก แบ่งเป็นสับปะรดโรงงาน กก.ละ 3.14 บาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วอยู่ที่ 6.29 บาท หรือลดลง 50.07% สับปะรดบริโภค กก.ละ 3.14 บาท ลดลงจาก 12.28 บาท ลดลง 35.26% เนื่องจากผลผลิตออกกระจุกตัวในช่วง พ.ค.-มิ.ย. และตลาดส่งออกชะลอการสั่งซื้อ ทำให้โรงงานแปรรูปต้องลดกำลังการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ส่งผลให้มีสับปะรดส่วนเกินความต้องการของโรงงานแปรรูป ทั้งนี้ มาตรการกรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบให้มีมาตรการนำสับปะรดส่วนเกินออกนอกระบบ โดยกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต ผลักดันการส่งออกและขยายตลาดต่างประเทศ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทำ (MOU) รูปแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) ในรัสเซีย อิหร่าน และเชื่อมโยงการค้า ขยายตลาดใหม่ USA EU และอาเซียน ร่วมกับการรณรงค์การบริโภคสับปะรดผลสดภายในประเทศเพิ่มขึ้น

กรมส่งเสริมฯจี้สหกรณ์จังหวัด ติดตามใช้งบ'ไทยนิยมยั่งยืน'

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า หลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายสนับสนุนสหกรณ์การเกษตรในการจัดเก็บชะลอลและแปรรูปผลผลิตการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน เมื่อเริ่มดำเนินการกรมได้ประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงไปยังสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศที่สนใจเข้าร่วมโครงการให้สหกรณ์เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุน มีหลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกต้องเป็นสหกรณ์ผ่านมาตรฐานและมีความเข้มแข็งอยู่ในระดับ 1-2 เป็นสหกรณ์ไม่มีการทุจริตหรือมีข้อบกพร่อง และมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจนั้นมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยให้สหกรณ์ทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณเข้ามา พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะอุปกรณ์การตลาดและใบเสนอราคาไม่น้อยกว่า 3 บริษัท เพื่อใช้สำหรับการเปรียบเทียบราคาและเลือกราคาต่ำสุดเสนอของบประมาณสนับสนุน

นายพิเชษฐ์กล่าวว่า กรมได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรองตั้งแต่ในระดับจังหวัดก่อนจะส่งเข้ามายังส่วนกลางได้พิจารณาอีกชั้นหนึ่งเพื่อคัดกรองโดยคำนึงถึงความต้องการของสหกรณ์และความเหมาะสมเป็นหลัก และต้องการกระจายให้สหกรณ์ในพื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง โครงการไทยนิยมยั่งยืน รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณอุดหนุนเพื่อเสริมศักยภาพ

การรวบรวมและแปรรูปผลผลิตการเกษตรวงเงิน 1,791.5341 ล้านบาท อุดหนุนสหกรณ์การเกษตร 307 สหกรณ์ในพื้นที่ 67 จังหวัด ขณะนี้ได้บริษัทผู้รับจ้างแล้ว 278 แห่ง อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างอีก 36 แห่ง จะให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ กรมได้กำชับให้ทุกจังหวัดส่งเจ้าหน้าที่ลงไปติดตามดูขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อสร้างอุปกรณ์การตลาดเป็นรายสหกรณ์ว่าถูกต้องตามแบบหรือไม่ และต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสรัดกุมและคำนึงถึงประโยชน์ความคุ้มค่าเป็นสำคัญ โดยจะยึดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่นายทะเบียนสหกรณ์แนะนำ ที่อ้างอิงจากระเบียบของทางราชการ และทุกขั้นตอนจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมพิจารณา เริ่มตั้งแต่การกำหนดราคากลาง สหกรณ์จะต้องจัดหาผู้มีความรู้เฉพาะด้านนั้นมาร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคา เช่น ช่างโยธา ที่มีความรู้ด้านการก่อสร้าง หรือช่างเทคนิคที่มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่สหกรณ์จะจัดซื้อ ส่วนการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ ไป จะมีการรับซองประกวดราคา การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจรับพัสดุ จะมีภาคประชาชนเข้ามาร่วมในทุกขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาจะพิจารณาจากคุณลักษณะของอุปกรณ์เครื่องมือตามที่กำหนดในประกาศ และเป็นการประกวดแข่งขันราคากันอย่างเปิดเผย

เดือนเกษตรกรแจ่มขึ้นทะเลเบียนด่วน หวังไม่ได้รับช่วยเหลือจากภาครัฐ

ผู้จัดการรายวัน360° - "พาณิชย์" เดือนเกษตรกรแจ่มขึ้นทะเลเบียน หลังปลูกข้าว หวังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ทั้งในด้านการผลิตและการตลาดที่จะเสนอให้ นบข. พิจารณานอมนัดช่วยเหลือข้าวปีการผลิต 2561/62 วันที่ 11 ก.ค.นี้ เผยล่าสุดแจ่มขึ้นทะเลเบียนแค่ 5.4 แสนครัวเรือน จากที่มี 4 ล้านครัวเรือน

น.ส.สุติมา บุญยประภัสร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ขอฝากไปยังเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวที่มีอยู่ประมาณ 4 ล้านครัวเรือน ให้แจ่มขึ้นทะเลเบียนเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังจากทำการเพาะปลูกข้าวแล้ว 15 วัน และไม่เกิน 60 วัน เพื่อให้สามารถยังคงได้รับสิทธิในการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ทั้งการช่วยเหลือด้านการผลิตและการตลาด หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์จะนำ

เสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2561/62 ให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาในวันที่ 11 ก.ค.2561

"ปีที่แล้ว มีเกษตรกรแจ่มขึ้นทะเลเบียน 4 ล้านครัวเรือน แต่ปีนี้ เพิ่งแจ่มขึ้นทะเลเบียนไปแค่ 5.4 แสนครัวเรือน ซึ่งถือว่าน้อยมาก และภาครัฐไม่รู้ว่าจะเกษตรกรปลูกข้าวอะไรไปบ้าง ปลูกที่ไหน ทำให้ไม่สามารถวางแผนการช่วยเหลือได้ถูกต้อง จึงขอให้เกษตรกรที่ปลูกลงมือปลูกข้าวแล้ว ให้รีบไปแจ่มขึ้นทะเลเบียนกับเกษตรอำเภอ หรือเกษตรจังหวัดโดยด่วน เพราะถ้าไม่แจ่ม เวลาที่มีมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐออกมา ก็จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ซึ่งเกษตรกรจะเสียประโยชน์เอง" น.ส.สุติมากล่าว

น.ส.สุติมากล่าวว่า ในการประชุม นบข. มาตรการช่วยเหลือที่จะเสนอส่วน

ใหญ่เป็นมาตรการที่คล้ายกับการผลิต 2560/61 เช่น การช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว และปรับปรุงคุณภาพข้าวให้เกษตรกรไร่ละ 1,200 บาท ไร่ละไม่เกิน 10 ไร่ หรือไม่เกิน 12,000 บาท, สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกหน้าปี โดยจะได้ค่าเก็บรักษาข้าวเปลือกตันละ 1,500 บาท, สินเชื่อให้สถาบันเกษตรกร เพื่อรวบรวมหรือแปรรูปข้าว, ชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการในการเก็บสต็อก, การจัดการตลาดนัดข้าวเปลือก, การเชื่อมโยงตลาดข้าว เป็นต้น

นอกจากนี้ จะมีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม เช่น การให้สินเชื่อเกษตรกรเพื่อสร้างยุ้งฉาง เนื่องจากที่ผ่านมา มีโครงการรับจำนำข้าว ทำให้เกษตรกรไม่มีการสร้างยุ้งฉางเพิ่ม หรือที่มีอยู่ก็เก่า ไม่สามารถใช้งานได้ จึงจะมีการให้สินเชื่อกับเกษตรกร เพื่อไปสร้างยุ้งฉางเพื่อเก็บข้าวในช่วงที่ผลผลิตออกมาก.

กรรมการ'น้ำมันพืชไทย'ซื้อหุ้น

กรุงเทพธุรกิจ • ข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุว่า **พชาย จันทรพิทักษ์** กรรมการบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO รายงานซื้อหุ้นรวม 4 แสนหุ้น ที่กรอบราคาหุ้นละ 27.75-28.50 บาท **คิดเป็นมูลค่ารายการรวมกว่า 11.3 ล้านบาท**

การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในรอบเดือนที่ผ่านมาปรับตัวลดลง โดยเดือนพ.ค.ราคาหุ้นปรับตัวลดลง 12.67% จากราคา 35.50 บาท ลดลงมาอยู่ที่ 31.00 บาท โดยราคาสูงสุดที่ 35.50 บาท ต่ำสุดที่ 30.00 บาท ขณะที่เดือนมิ.ย.ราคาหุ้นปรับตัวลดลง 9.75% จากราคา 30.75 บาท ลดลงมาอยู่ที่ 27.75 บาท โดยราคาสูงสุดที่ 31.00 บาท ต่ำสุดที่ 27.00 บาท

ด้านบล.ทิสโก้ ระบุว่า ฝ่ายวิจัยยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทงวดไตรมาส 2 ถึง ไตรมาส 3 ปี 2561 เนื่องจากผู้นำเข้ากากถั่วเหลืองมีแนวโน้มลดปริมาณนำเข้าตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาส 2 ปี 2561 เป็นต้นไป เพราะต้นทุนการนำเข้าที่สูงขึ้นจากภัยแล้งในประเทศอาร์เจนตินา อีกทั้งปัจจุบัน **ส่วนต่างราคาเมล็ดและกากถั่วเหลืองอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 4 ปี** เฉลี่ยที่ราว 30 ดอลลาร์ ขณะที่ธุรกิจน้ำมันพืชคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส 3 ปี 2561 จากการแข่งขันของน้ำมันปาล์มที่ลดลง

โดยประเมินกำไรสุทธิงวดไตรมาส 2 ปี 2561 ที่ 571 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 175% จากงวดเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 2% จากไตรมาสก่อน จาก**อุปสงค์อาหารสัตว์ที่ยังแข็งแกร่ง** และส่วนต่างราคาเมล็ดถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองที่ยังอยู่ในระดับสูง ช่วยชดเชยผลกระทบจากการแข่งขันในธุรกิจน้ำมันพืชได้ คาดอัตรากำไรขั้นต้นทรงตัวในระดับสูง 14.8% เทียบกับระดับ 14.4% ในไตรมาส 1 ปี 2561 และ 8.0% ในไตรมาส 2 ปี 2560

ขณะที่ความไม่ชัดเจน

ของนโยบายกีดกันทางการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯและสภาพการเพาะปลูกในสหรัฐฯที่มีพัฒนาการเชิงบวก ทำให้กองทุนขายทำกำไรสินค้าถั่วเหลืองในตลาด CBOT โดยราคาเมล็ดถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองปรับลดลงกว่า 8.5% และ 7.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของเดือนก่อน ซึ่งฝ่ายวิจัยมองว่าสะท้อนปัจจัยลบไปมากแล้ว ในขณะที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ยังคาดการณ์ปริมาณสต็อกถั่วเหลืองโลกจะลดลงต่อเนื่องในปี 2561-2562

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างขยายกำลังการผลิตอีกราว 500 ตันต่อวัน จากกำลังการผลิตปัจจุบันที่ 6,000 ตันต่อวัน โดยจะอาศัยการปรับปรุงพื้นที่ในโรงงานเดิมที่นครปฐม ภายใต้งบลงทุนราว 145 ล้านบาท คาดจะแล้วเสร็จในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 ส่วนแผนการขยายกำลังการผลิตโดยการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ยังอยู่ระหว่างการหาที่ดิน



พชาย จันทรพิทักษ์



คมเข้มคุณภาพ 'นมโรงเรียน'

โครงการนมโรงเรียนเป็นนโยบายของรัฐบาลไทยที่ดั่งขึ้นเมื่อปี 2535 เพื่อแก้ปัญหาการขาดสารอาหารในเด็กวัยเรียน และสนับสนุนอุตสาหกรรมโคนมไทย โดยใช้ นมดิบจากเกษตรกรในประเทศ โดยสัดส่วน นมดิบที่เข้าสู่โครงการนมโรงเรียนคิดเป็น ร้อยละ 40 ของนมนมดิบที่ผลิตได้ในประเทศ หรือต้องใช้ปริมาณนมนมดิบประมาณ 1,200-1,300 ตันต่อวัน โครงการนี้นอกจากช่วยสนับสนุนเกษตรกรโคนมของไทยให้มีแหล่งจำหน่ายนม ไม่ต้องประสบปัญหานมดิบล้นตลาด

นายเลศิวิโรจน์ โก้วฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติและมาตรการในการขับเคลื่อนโครงการนมโรงเรียน เพื่อเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานนมโรงเรียนให้สูงขึ้นตลอดห่วงโซ่การผลิต พร้อมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

ของนมโรงเรียนให้สูงยิ่งขึ้น อาทิ ได้เพิ่มความเข้มข้นของนม (Total solid) ที่นำมาใช้ผลิตนมโรงเรียน จากปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 11.5% จะต้องเพิ่มเป็น 12% กำหนดให้มีความเข้มข้นของนมที่ระดับ 12.5%

ส่วนฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนมโรงเรียนจะต้องปรับปรุง



มาตรฐานฟาร์ม (Good Manufacturing Practice : GMP) โดยปรับปรุงคุณภาพและสุขอนามัยของนมนมให้ดียิ่งขึ้น โดยจะต้องลดค่าเซลล์เม็ดเลือดขาวในนมนม (Somatic cell count) จากมาตรฐานเดิมไม่เกิน 1 ล้านเซลล์ จะต้องลดลงเหลือไม่เกิน

750,000 เซลล์ และลดค่าเซลล์เม็ดเลือดขาวในนมนมไม่เกิน 500,000 เซลล์

ต่อไปผู้ที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ก็จะถูก

รหัสข่าว: C-180626004040 (26 มิ.ย. 61/06:09)

หน้า: 1/2

ดำเนินการอย่างเด็ดขาด ตั้งแต่การถูกลดสิทธิ
ตัดสิทธิ ยกเลิกสัญญา ดังนั้น จึงได้เน้นย้ำให้
ผู้ประกอบการและผู้รับจ้างขนส่งนมโรงเรียน
ได้รับทราบเกี่ยวกับการควบคุมระบบการ
ขนส่งตั้งแต่โรงงานผลิตจนนำส่งมายัง
โรงเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่วางไว้

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้
กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มความ
เข้มข้นในการบริหารจัดการโครงการอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียนในภาคเรียนที่ 1/2561
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาลที่เน้นย้ำให้นักเรียนต้อง
ได้ดื่มนมที่มีคุณภาพครบทุกคน โดยให้ความ
สำคัญในขบวนการผลิตตั้งแต่ต้นไปจนถึง
ปลายทางคือตั้งแต่โรงงานการผลิต มาตรฐาน
การขนส่งจนถึงโรงเรียน

ต่อไปนี้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่าง
ถูกต้อง และเพื่อให้นักเรียนทั่วประเทศได้
ดื่มนมที่มีคุณภาพดีอย่างทั่วถึง รวมทั้งการ
แก้ปัญหาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
และสหกรณ์โคนมอย่างยั่งยืน เพื่อให้
อุตสาหกรรมนมของประเทศพัฒนาต่อไป ที่
สำคัญคือ เพื่อ “เด็กไทย” จะได้ดื่มนม
คุณภาพอย่างแท้จริง.

ในปี 2561 นอกจากกรมหม่อนไหม จะพัฒนายกระดับสินค้าหม่อนไหมไทยให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและตรงตามความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นแล้ว พร้อมสานต่อภารกิจดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านหม่อนไหมทุกระดับ รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการสินค้าหม่อนไหมสู่เกษตร 4.0 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถรองรับการแข่งขันให้กับสินค้าไหมไทย และผลิตภัณฑ์ไหมในเวทีการค้าโลกในอนาคต ยกระดับผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้ก้าวสู่การเป็น Smart Farmer และพัฒนาสินค้าหม่อนไหมสู่ Smart Production

นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านหม่อนไหมทุกระดับ เป็นหนึ่งภารกิจที่กรมหม่อนไหมตั้งเป้าเร่งสานต่อเพื่อยกระดับสมรรถนะบุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึ้นตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ โดยเบื้องต้นมีเป้าหมายพัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหมทุกระดับให้เป็น Smart Officer ที่มีความรู้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม อาทิ การเลี้ยงไหม การทอผ้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม รวมถึงผลงานวิจัยที่ประสบผลสำเร็จ และข้อมูลด้านเศรษฐกิจและตลาดสินค้าหม่อนไหมยังเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรมหม่อนไหมรุกขับเคลื่อน ยกระดับอุตสาหกรรมครบวงจร



โดยมีแผนเร่งสร้าง "ไหมอาสา" เป้าหมายจำนวนกว่า 500 คนทั่วประเทศ เพื่อทำหน้าที่ประสานและเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกรมหม่อนไหมและเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบเข้าถึงทุกพื้นที่ เช่น ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหม่อนไหม รายงานข้อมูลและช่วยเหลือเกษตรกรหม่อนไหมที่ประสบปัญหาพิบัติภัย ติดตามภาวะราคาและตลาดเส้นไหม รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและสอบถามถึงความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เป็นต้น คาดว่า จะเป็นกลไกช่วยเติมเต็มการพัฒนาหม่อนไหมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ขณะเดียวกันยังมีแผนขึ้นทะเบียนครูภูมิปัญญาหม่อนไหม โดยจะเร่ง



คัดเลือกและจัดทำฐานข้อมูลครูภูมิปัญญาหม่อนไหมให้ชัดเจน และส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านครูภูมิปัญญาหม่อนไหม อีกทั้งยังดำเนินการเชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญาหม่อนไหมด้วย ซึ่งจะช่วยถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมไปสู่เกษตรกรรุ่นใหม่เพื่ออนุรักษ์และสืบสานอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้คงอยู่คู่เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน

อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวอีกว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูง

อายุเช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลก โดยไทยมีผู้สูงอายุราว 16-17% จากประชากรทั้งประเทศกว่า 68 ล้านคน และมีการคาดการณ์ว่า ภายในปี 2564 ผู้สูงอายุของไทยจะเพิ่มขึ้นถึง 20% ในส่วนของเกษตรกรไทยส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยกว่า 55 ปี มีประมาณ 60% ของจำนวนเกษตรกรทั้งหมด กรมหมอนใหม่ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงเตรียมแผนลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านหมอนใหม่แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีอาชีพ และรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนั้น ยังมีแผนดำเนินการสานต่อโครงการทายาทหมอนใหม่ เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานอาชีพปลูกหมอนเลี้ยวใหม่ให้คงอยู่ต่อไป โดยกรมหมอนใหม่จะสนับสนุนทั้งองค์ความรู้การปลูกหมอนเลี้ยวใหม่อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐาน เช่น พันธุ์หมอนใหม่พันธุ์ดี และเครื่องมืออุปกรณ์ในการเลี้ยวหมอน สาวไหม และทอผ้า เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา เด็กนักเรียน และเยาวชนได้เรียนรู้และซึมซับอาชีพปลูกหมอนเลี้ยวใหม่ และการพัฒนาธุรกิจต่อเนื่อง ซึ่งเป็นทางเลือกและช่วยสืบทอดอาชีพนี้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนทางหนึ่ง.

พาณิชยต์กบมสงครามการค้า

ลุยทำข้อมูลแจ้งสหรัฐ ชายแดนคึกส่งออกพุ่ง

ไทยโพสต์ ● พาณิชยต์เตรียมถกภาครัฐและเอกชน ประเมินผลกระทบสงครามการค้าสหรัฐ-จีน พร้อมเตรียมข้อมูลแจ้ง “ยูเอสทีอาร์” ขอ ยกเว้นไม่เก็บภาษีนำเข้าเหล็ก-อะลูมิเนียมจากไทย คลังไม่ห่วงปัญหาการค้า มองไทยได้ประโยชน์ เผยการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน 5 เดือนปี 61 มีมูลค่า 5.64 แสนล้านบาท

นางสาวชุติมา บุญประภัศร รมช.พาณิชยต์ เปิดเผยว่า วันที่ 26 มิ.ย.นี้ กระทรวงพาณิชย์จะประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพื่อประเมินสถานการณ์ และสอบถามผลกระทบที่ภาคเอกชนจะได้รับจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่เกิดขึ้นในขณะนี้ รวมถึงกรณีที่สหรัฐประกาศปรับขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กและอะลูมิเนียมจากทั่วโลก รวมถึงไทย นอกจากนี้ยังจะมีการเตรียมข้อมูลเพื่อนำไปชี้แจงกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ (ยูเอสทีอาร์) ในระหว่างที่ตนเดินทางเยือนสหรัฐในช่วงกลางเดือน ก.ค.นี้

“เป็นการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องว่าจะได้รับผลกระทบ

อย่างไร ไทยคงไม่ได้รับผลกระทบทางตรง เพราะไม่ใช่เป้าหมายหลักที่สหรัฐต้องการแก้ไขปัญหาด้านการค้าด้วย แต่ไทยจะได้รับผลกระทบทางอ้อม เพราะสินค้าไทยอยู่ในห่วงโซ่การผลิตทั้งของจีนและสหรัฐ”

ส่วนการเดินทางไปเยือนสหรัฐในช่วงกลางเดือน ก.ค.นี้ จะขอรับรองให้สหรัฐยกเว้นการเก็บภาษีเหล็กและอะลูมิเนียมที่นำเข้าจากไทยตามมาตรา 232 กฎหมาย Trade Expansion Act ปี 1962 จากที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีสหรัฐไม่ยกเว้นรายประเทศให้กับไทยไปแล้ว ขณะเดียวกัน จะชี้แจงในประเด็นที่สหรัฐเร่งรัดให้ไทยเปิดตลาดนำเข้าเนื้อหมูและเครื่องในจากสหรัฐ โดยจะชี้แจงว่าขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ชุติมา บุญประภัศร

ของไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำการศึกษาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนไทย หากบริโภคเนื้อหมูที่มีสารเร่งเนื้อแดง ขณะที่สหรัฐก็ต้องทำการศึกษผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนอเมริกันด้วยเช่นกัน

นายสุริชัญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่มีการชี้แจงอะไรที่น่าเป็นห่วงว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคการเติบโตของภาคการส่งออกและภาพรวมเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนจนส่งผลให้มีการกดดันทางการ

ค้ากับสินค้าหลายๆ ประเภท ซึ่งเบื้องต้นประเมินว่าไทยจะได้รับปัจจัยบวกมากกว่าปัจจัยลบจากกรณีดังกล่าว และเห็นว่าไทยควรใช้โอกาสนี้ในการเร่งส่งออก เพื่อสนับสนุนภาคการส่งออกในปีนี้ได้ขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนสถานการณ์เงินบาทที่อ่อนค่าลงขณะนี้ จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการในภาคการส่งออกของไทยมากกว่า เพราะจะได้ผลตอบแทนในรูปเงินบาทจากการค้าขายมากขึ้น

ด้าน นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทยในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2561 (ม.ค.-พ.ค.) มีมูลค่า 564,295 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.40% โดยเป็นการส่งออกมูลค่า 320,393 ล้านบาท ลดลง 1.53% และนำเข้ามูลค่า 243,902 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.98% เกินดุลการค้ามูลค่า 76,491 ล้านบาท โดยการค้าไทยกับเมียนมาและสปป.ลาวที่เพิ่มขึ้นมาก เพราะไทยมีการนำเข้าก๊าซธรรมชาติและพลังงานไฟฟ้า แต่ก็ไม่น่ากังวล เพราะนำมาใช้เป็นพลังงานของประเทศ แต่ที่น่าจับตา คือ การส่งออกไปยัง สปป.ลาว ที่น่าจะดีขึ้น.

หน้า 11

“บิกตู” ส่งธงเพิ่มอาชีพ

ให้ “แรงงานเวียดนาม”

อ่าน...แรงงาน

‘บิกตู’ ส่งธงเพิ่มอาชีพให้ ‘แรงงานเวียดนาม’

พิมพีไทยออนไลน์ // “บิกตู” ส่ง ก.แรงงาน ศึกษาความเป็นเปิดโอกาสให้ “แรงงานเวียดนาม” ประกอบอาชีพเพิ่มเติมนอกเหนือกรรมกรก่อสร้าง-ลูกเรือประมง หลังรับปากนายกฯ เวียดนามในเวที GMS เผยข้อมูลเชิงลึก พบมีคนไทยสมยอมขอใบอนุญาตให้ บางรายอยู่พื้นที่เจ้าของธุรกิจใหญ่

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น พิจารณาความจำเป็นเหมาะสมในการเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวชาวเวียดนามเข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทยในสาขาที่มีความจำเป็นเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กำหนดไว้แล้วในกฎกระทรวงในกิจการก่อสร้าง และกิจการประมงทะเล

ทั้งนี้ เมื่อเร็วๆ นี้ นายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายเหวียน ซวนฟุก นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คราวประชุม GMS Summit ครั้งที่ 6 ที่เวียดนาม โดยตอนหนึ่งในข้อหารือได้ขอให้รัฐบาลไทยดูแลแรงงานเวียดนามในไทยด้วย โดยทางการเวียดนามต้องการให้แรงงานเวียดนามได้ทำงานด้านบริการ และค้าขายได้

โดยข้อมูลสถานการณ์แรงงานต่างด้าวของกระทรวงแรงงานพบว่า มีแรงงานเวียดนามเข้ามาประกอบอาชีพในลักษณะเป็นเจ้าของร้านอาหารในตลาดสด เจ้าของร้านในตลาดนัด โดยการจ้างคนไทยในการทำสัญญาเช่าหรือการจ้างงาน และต่างด้าวจะดำเนินกิจการเองทั้งหมด ตั้งแต่ซื้อและจำหน่ายโดยเมื่อมีทุนก็ดำเนินการเช่าร้าน เช่าแผงขายของ แต่ยังไม่ใบอนุญาตทำงานโดยมีคนไทยสมยอม รับเป็นนายจ้างให้ โดยบางรายลักลอบ

ทำงานในร้านอาหาร ธุรกิจท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องสถานที่ต่างๆ หรือการบริการบิบนวดในท้องถิ่น เป็นต้น

นอกจากนี้ นายกฯ ยังมีข้อสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น ดำเนินการศึกษาและพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรมและการวิจัยกับประเทศที่มีศักยภาพ ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการทำการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น รัฐอิสราเอล เพื่อนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาปรับใช้ในการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการเพิ่มผลผลิต และมูลค่าสินค้าทางการเกษตรของไทย ทั้งนี้ ให้เผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวไปสู่เกษตรกรเพื่อต่อยอด และนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไปด้วย





ชวนช็อก: นายลักษณ์ วจนานวัชรมช.เกษตรและสหกรณ์พร้อมผู้บริหารตรวจเยี่ยมกิจกรรม “กุ้งคุณภาพ สด สะอาด ได้มาตรฐาน” ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรจำหน่ายกุ้งสดคุณภาพราคาถูกให้ผู้บริโภค 1,500 กิโลกรัม ราคา กิโลกรัมละ 220 บาท ณ บริเวณโรงอาหาร กระทรวงเกษตรฯ วานนี้ (25 มิ.ย.)

ดันส่งออกกุ้งไปจีนแทนตลาดสหรัฐ

กรุงเทพธุรกิจ • “ลักษณ์” กางแผน แก้ปัญหากุ้งราคาตกปรับเพิ่มสัดส่วนส่งออกไปจีนหลังอเดอร์เพิ่ม 10% ด้านสัดส่วนในตลาดสหรัฐลดลงเหลือ 20% ส่งรักษาคุณภาพการส่งออกสินค้า

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า การแก้ไขปัญหาการตกต่ำรัฐบาลได้ดำเนิน 2 โครงการไปพร้อมๆ กันคือโครงการประชารัฐรักษาเสถียรภาพโดยรวมมือกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งจับคู่รับซื้อกุ้งจากเกษตรกรรายย่อยและรณรงค์การกินกุ้งในประเทศ ในช่วงวันที่ 25 พ.ค.-23 ก.ค.2561 หรือ 60 วัน ที่ปริมาณกุ้งออกสู่ตลาดจำนวนมาก โดยตั้งเป้าการรับซื้อปริมาณรวม 1 หมื่นตัน

ผลการดำเนินทั้ง 2 โครงการในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาพบว่า ราคากุ้งในตลาดปรับเพิ่มสูงขึ้น โดยกุ้งขนาด 100 ตัวต่อกิโลกรัม อยู่ที่ 125 บาท

จากเดิม 105 บาท คาดว่าหลังจากนี้ในเดือน ก.ค.จะมีปริมาณกุ้งออกสู่ตลาดอีก 2.4 หมื่นตัน จึงต้องวางแผนเชื่อมโยงตลาด โดยจะเร่งหาตลาดทั้งในและต่างประเทศเพิ่ม

ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ได้เปิดพื้นที่ให้จำหน่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 25 มิ.ย.ที่ผ่านมา ในจำนวน 1,500 กิโลกรัม ขนาด 30-40 ตัวต่อกิโลกรัม กิโลกรัมละ 220 บาท เพื่อช่วยระบายผลผลิตกุ้งและกระตุ้นการบริโภคกุ้งมากขึ้นโดยการผลิตรัฐไทยแต่ปีมีประมาณ 2.97 แสนตัน แบ่งเป็นบริโภคในประเทศ 1 แสนตัน และส่งออกอีก 1.97 แสนตัน

ตลาดส่งออกส่วนใหญ่คือสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนถึง 40% ของปริมาณส่งออกกุ้ง ปัจจุบันสัดส่วนดังกล่าวลดลงเหลือ 20% เท่านั้น เนื่องจากกุ้งไทยประสบปัญหาโรคตายด่วน (อีเอ็มเอส) เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณกุ้งลดลงกว่า 50% ส่งผลให้กุ้งของคู่แข่งแย่ง

ตลาดไป โดยเฉพาะจากอินเดียที่มีผลผลิตกุ้งเข้าสู่ตลาดจำนวนมากและเป็นสาเหตุหลักของปัญหาราคากุ้งตกต่ำในปัจจุบัน

ดังนั้นเพื่อไม่ให้กุ้งของไทยผูกกับตลาดสหรัฐเพียงแห่งเดียว รัฐบาลอยู่ระหว่างผลักดันให้ส่งออกไปยังตลาดใหม่คือประเทศจีน ที่มีต้องการบริโภคกุ้งสูงมาก จากเดิมไทยส่งออกในตลาดนี้เป็นประเภทกุ้งต้มสุกแช่แข็งประมาณ 5% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด ในปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 10% แล้ว ถือเป็นแนวโน้มที่ดี

อย่างไรก็ตาม สินค้ากุ้งไทยยังเป็นที่ยอมรับของผู้ซื้อในหลายประเทศ เนื่องจากมีด้านความปลอดภัยทางอาหาร ได้คุณภาพมาตรฐานและมีการตรวจสอบย้อนกลับได้ จึงส่งผลให้กุ้งไทยมีราคาที่สูงกว่า หากเกษตรกรรักษามาตรฐานการเลี้ยงที่ดีเหล่านี้เอาไว้ก็คาดว่าไทยจะผ่านช่วงวิกฤติราคากุ้งตกต่ำไปได้ไม่ยาก

รายงานพิเศษ

ศพก. แหล่งเรียนรู้สู่ความสำเร็จ สร้างความเข้มแข็งเกษตรกรไทย

การทำเกษตรของประเทศไทย ล้วนต้องใช้ปัจจัยการผลิตหลายชนิดควบคู่กันไป ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชสวนพืชไร่ เกษตรกรต้องหาเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย เครื่องจักรการเกษตร และแรงงาน เข้ามาทำงานควบคู่กับการเกษตรเสมอ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีออกมาสู่ตลาด ที่ผ่านมารัฐบาลมีแนวคิดการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง บางทฤษฎีส่งผลสำเร็จให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน บางทฤษฎีเกษตรกรไม่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในพื้นที่ เกษตรกรจึงจำเป็นต้องมีการเรียนรู้จากผู้ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ เพื่อนำมาใช้กับกระบวนการผลิตของตนเอง ซึ่งการที่เกษตรกรจะหาบุคคลตัวอย่างหรือพื้นที่เกษตรกรต้นแบบนั้น เกษตรกรสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ “ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร”



นายเกษฎา บุญราช

นายเกษฎา บุญราช รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายมุ่งมั่นให้ “เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหาร เป็นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดิน” จึงได้ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ 15 โครงการ อาทิ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ / ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

(ศพก.) / พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer / เกษตรอินทรีย์ / พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP) และตลาดสินค้าเกษตร เป็นต้น พร้อมมุ่งเน้นการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ (Area based) เพื่อแก้ปัญหาที่มีความเฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการสินค้าเกษตรของตลาด โดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต ประกอบกับการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรไทยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปปรับใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้งต่อยอดการพัฒนาภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ด้วยการสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเกษตรให้เกิดความเข้มแข็งระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างโอกาสในการขยายเครือข่ายทางธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก

นอกจากนี้กระทรวงเกษตรฯ ยังได้ผลักดันโครงการสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกร เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรมีการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย มีประโยชน์และตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิก ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยเน้นให้ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรในชุมชนเพื่อเป็นจุดถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรของชุมชนและเป็นที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการด้านการเกษตร ประกอบกับในสภาวะปัจจุบันสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรมีปัญหาในเรื่องต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูง ปัญหาโรคแมลง พื้นดินขาดความอุดมสมบูรณ์ทำให้ผลผลิตที่ได้

มีปริมาณน้อย และมีคุณภาพต่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่จึงประสบปัญหาการขาดทุนเกิดขึ้นและไม่สามารถพึ่งตนเองได้

นายเกษฎา กล่าวต่อไปว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้ง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ (ศพก.) ขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน พร้อมทั้งเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเกษตรโดยเน้นการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับจาก ศพก. ไปประยุกต์ใช้ในการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต

สำหรับการเตรียมฤดูกาลผลิตใหม่ กระทรวงเกษตรฯ เน้นนโยบายการตลาดนำการผลิต โดยการควบคุมคุณภาพ โดยมี ศพก. และระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ มีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้นและมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยมีการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงฯ เช่น ศพก. แปลงใหญ่ เกษตรทฤษฎีใหม่ Zoning by Agri - MAP เป็นต้น ซึ่งนโยบายเหล่านี้จะใช้ ศพก. เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน และ ศพก. จะเป็นสถานที่เรียนรู้ นำไปสู่การผลิตร่วมกันแบบแปลงใหญ่ โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วย และในส่วนภูมิภาค กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายให้จังหวัดดำเนินการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 60/61 โดยให้หน่วยงานในสังกัด บูรณาการการทำงานร่วมกันในการสนับสนุนเกษตรกรให้มีองค์ความรู้เพื่อวางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/ต่างประเทศ

วันที่: อังคาร 26 มิถุนายน 2561

ปีที่: 28

ฉบับที่: 10072

หน้า: 7(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 56.31

Ad Value: 67,572

PRValue (x3): 202,716

Clip: Black/White

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: ศพก. แห่ลงเรียนรู้สู่ความสำเร็จ สร้างความเข้มแข็งเกษตรกรไทย

บริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร

ตั้งตัวอย่างผลสำเร็จการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งมี ศพก. จำนวน 6 ศูนย์ ในพื้นที่ 6 อำเภอ โดยมีเกษตรกรต้นแบบที่เป็น Smart Farmer มีความรู้ ทักษะและความพร้อมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน 6 ศูนย์ ซึ่ง ศพก. มีฐานเรียนรู้ ให้เกษตรกรสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้จากของจริงและสามารถนำไปปฏิบัติในกิจกรรมของตนเองได้ ซึ่งในปี 2561 จังหวัดสิงห์บุรีจะมีการขยายศูนย์เครือข่ายในด้านการเกษตรให้ครอบคลุมทุกตำบลรวม 74 ศูนย์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้ามาเรียนรู้ และรับบริการบริการข้อมูลข่าวสารจากศูนย์ ศพก. หลักได้ โดยที่เกษตรกรต้นแบบของศูนย์เครือข่ายมีความพร้อมในการให้บริการในด้านข้อมูลการเกษตร ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร มีการเชื่อมโยงแปลงใหญ่จำนวน 10 แปลงในพื้นที่ 6 อำเภอ โดยแปลงใหญ่ได้รับความรู้จากหลักสูตรการเรียนรู้ของ ศพก. นำไปส่งเสริมการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่

ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเกษตรกรเข้ามาเรียนรู้ใน ศพก. คือ เกษตรกรสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของศูนย์ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับกลับไปปรับใช้ในกิจกรรมของตนเองสามารถแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้ตรงต่อความต้องการของเกษตรกรในชุมชน ศพก. จึงเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเกษตรของชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจากเกษตรกรสู่เกษตรกร ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง จึงก่อให้เกิดการพัฒนาในภาคการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน